



DỰ ÁN CABRAMATTA LOOP

tháng Tám 2021



Trong khuôn khổ cam kết 400 triệu đô-la của Chính phủ Úc để thực hiện việc vận chuyển hàng hoá nhanh chóng và hiệu năng hơn đến và đi khỏi cửa ngõ kinh tế của Hải cảng Botany, một hợp đồng đã được ký kết với một nhà thầu để thiết kế và thi công dự án Cabramatta Loop.

Fulton Hogan đã được xác nhận là nhà thầu trúng thầu dự án nhằm gia tăng năng suất của tuyến Đường sắt Vận chuyển Hàng hoá Nam Sydney bằng những xe lửa vận chuyển hàng hoá chạy hai chiều song với nhau.

SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN

Tuyến Đường sắt Vận chuyển Hàng hoá Nam Sydney đã và đang hoạt động đến mức gần hết công suất, giới hạn khả năng phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt trong tương lai. Trong thời gian 20 năm tới, việc vận chuyển công-ten-nơ hàng hóa và xe cộ lưu thông nói chung ở Sydney dự kiến sẽ gia tăng đáng kể.

Cùng với Dự án Nhân đôi Đường sắt Botany, Dự án Cabramatta Loop sẽ xây dựng khả năng để đáp ứng với việc tăng trưởng được dự đoán trong việc vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt giữa Port Botany và các bến vận chuyển hàng hoá liên phương thức.

Khả năng vận chuyển được gia tăng sẽ khuyến khích sự chuyển đổi phương thức vận chuyển hàng hoá từ đường bộ sang đường sắt, giúp giảm bớt các hoạt động của xe tải thường gây tắc nghẽn lưu thông.

ARTC đang thay mặt cho Chính phủ Úc để thực hiện cả hai dự án này.



Dự án Cabramatta Loop Project bao gồm những đặc điểm chính dưới đây:

- Một đoạn đường sắt mới dài 1,65km nằm sát cạnh đoạn đường sắt hiện tại
- Di dời khoảng 550 thước đường sắt hiện tại sang một bên để lấy chỗ cho đường mới
- Xây dựng hai cầu mới cạnh các cầu Đường Sussex và Cabramatta Creek hiện có
- Sửa đường để cấu hình lại Broomfield Street, Cabramatta, giữa Sussex và Bridge Street.

Những công trình phụ sẽ bao gồm thông tin liên lạc, nâng cấp tín hiệu và đường điện, công trình đối với các tường chắn hiện có và tường ngăn tiếng ồn, công trình thoát nước và bảo vệ/di dời các tiện ích.

CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ

Chính phủ NSW đã loan báo hôm 12 tháng Tám năm 2020 chương trình Hạ tầng Cơ sở Trọng điểm của Tiểu bang (State Significant Infrastructure) đã chấp thuận cho dự án được xúc tiến, có kèm điều kiện.

Trong thời gian suốt năm 2020 và nửa đầu năm 2021, ARTC đã thực hiện một quy trình gọi thầu và lượng giá kỹ lưỡng để tuyển chọn nhà thầu thành công.

Fulton Hogan đã được tuyển chọn từ một danh sách chọn lọc gồm ba nhà thầu để thực hiện việc thiết kế và thi công Dự án Cabramatta Loop.

ARTC cũng đã thực hiện việc điều tra, khảo sát hiện trường và công tác nối đường dây trên cao dọc hành lang của tuyến đường để chuẩn bị cho việc xây dựng dự án.

CÁC BƯỚC KẾ TIẾP

Các công việc trong năm nay sẽ gồm khảo sát, nghiên cứu và di dời các tiện ích, thiết lập công trường và thay đổi chỗ đậu xe ngoài đường. Các công trình xây dựng chính sẽ bắt đầu tiến hành từ quý thứ nhất năm 2022.

Chúng tôi sẽ thường xuyên gửi các thư thông tin và thông báo xây dựng để giúp quý vị biết được về những công việc nào sắp xảy ra ở gần nơi quý vị sinh sống. Quý vị cũng có thể vào trang mạng mới về dự án của chúng tôi để xem các thông tin mới nhất về tiến độ của dự án và có cơ hội đóng góp ý kiến phản hồi.

Những ý kiến đóng góp của cộng đồng đã và sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện dự án. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện và quan trọng hơn hết là lắng nghe ý kiến của những bên có quyền lợi liên quan khi dự án được triển khai.

Hãy đăng ký để nhận email cập nhật trên trang mạng của chúng tôi để biết tất cả tin tức mới nhất về dự án. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho quý vị biết về những sự kiện cộng đồng sắp xảy ra.



Tài liệu này có những thông tin quan trọng về các dự án đường sá trong khu vực của quý vị. Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị liên lạc Dịch vụ Thông Phiên Dịch qua số 131 450 và nhờ họ gọi cho toán dự án qua số 1300 550 402 và thông dịch viên có thể giúp thông dịch cho cuộc nói chuyện của quý vị.



MUỐN BIẾT THÈN THÔNG TIN?

đt: 1300 550 402 (xin nói 'Cabramatta Loop')

e: cabramattaloop@fultonhogan.com.au

w: cabramattaloop.com.au



Đăng ký để nhận tin tức cập nhật về dự án bằng cách quét điện thoại của quý vị ngang qua mã.

